



ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน รอบที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557


เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้นของข้าราชการและพนักงาน สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง อาศัยตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554 ข้อ 14.5 และมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 (การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน) จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการและพนักงาน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ระดับ	ผู้ประเมิน
ข้าราชการ			
1	นางศิริลักษณ์ ถิษฐ์รัมย์ นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง	ดีเด่น	- คณะกรรมการกลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัย - คณะกรรมการกลั่นกรองระดับคณะ - คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย	ดีมาก	- คณะกรรมการกลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัย - คณะกรรมการกลั่นกรองระดับคณะ - คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
พนักงานมหาวิทยาลัย			
3	นางสาวเปรมกมล มาลัยพวง นางวีไลวรรณ เรืองสุวรรณ นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ นางสุธิดารัตน์ ชาวชายโขง นางสาวนภาพร อุดมลาภ	ดีเด่น	- คณะกรรมการกลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัย - คณะกรรมการกลั่นกรองระดับคณะ - คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ที่	ชื่อ - สกุล	ระดับ	ผู้ประเมิน
	พนักงานมหาวิทยาลัย		
4	อาจารย์เฉลิมเกียรติ ภาละเวช นางสาวพรรณนุชา ธรรมวัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธิกานต์ มีจั่น อาจารย์ ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี อาจารย์จีรศักดิ์ โปกาวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ สังกลิน นางสาวจารุณี มาพร นางสาววรินทร์ บุญหล้า นางสาวจุไรรัตน์ ผดุงกิจ นางสาวพรรณณี แก้วบุญเรือง นางสาวพมลพร ทองโรจน์ นายภัทรกวี กันทรมงคล นายศรัณยู บุตรโคตร นางสาวอุษณี สืบพันธุ์โพธิ์ อาจารย์คะนอง พิรุน นายฉัตรพล เงินโพธิ์กลาง นางสาวจิรวรรณ บุญคำภา นางสาวจันทร์สุดา การดี นางสาวเจนจิรา สุขเพ็ลีย	ดีมาก	- คณะกรรมการกลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัย - คณะกรรมการกลั่นกรองระดับคณะ - คณะบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
*เรียงลำดับตามเลขประจำตำแหน่ง			

ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ดังกล่าวนำไปใช้ในการประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้างค่าตอบแทนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557


 (รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี)
 คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง